

ผลการปฏิบัติงานขับเคลื่อนนโยบายกรมปศุสัตว์ระดับพื้นที่ จังหวัดนครปฐม รอบที่ 2/2567

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม

ที่	แผนงาน/กิจกรรม	เป้าหมาย	สรุปผลการดำเนินงาน	ปัจจัยแห่งความสำเร็จ (Key Success Factor)	ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
1	การช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติในพื้นที่เสี่ยง ปี 2567 (ช่วงเดือนพฤษภาคม - กันยายน 2567) จังหวัดนครปฐม	พื้นที่เสี่ยง 7 อำเภอ	1.ดำเนินการร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่จัดทำแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตร ปี 2567 2.ดำเนินการสำรวจและเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงโดยมีการเตรียมความพร้อมพื้นที่อพยพสัตว์	- การได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ในการลงพื้นที่สำรวจและวิเคราะห์สถานการณ์เตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติ - การประสานงานระหว่างสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด,อำเภอ, ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สุพรรณบุรี ในการเตรียมความพร้อมทั้งด้านจุดอพยพสัตว์ เวชภัณฑ์ และเสบียงอาหารสัตว์	ควรมีงบประมาณสำหรับดำเนินการขนย้ายเสบียงอาหารสัตว์
2	กิจกรรมตรวจสอบ-ขึ้นทะเบียน สถานที่เก็บรักษาสินค้าปศุสัตว์ (ห้องเย็น) ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม	ตรวจสอบห้องเย็นจำนวน 36 แห่ง	ดำเนินการตรวจสอบสถานที่ประกอบการ (ห้องเย็น) เพื่อป้องกันและปราบปรามการลักลอบ	1.ผู้ประกอบการให้ความร่วมมือในการเข้าตรวจสอบห้องเย็น 2.ผู้ประกอบการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องตามข้อแนะนำจากเจ้าหน้าที่	ผู้ประกอบการบางรายมีข้อสงสัยในตัวบทกฎหมายปศุสัตว์ที่เกี่ยวข้องทางหน่วยงานจึงจัดประชุมผู้ประกอบการห้องเย็น และที่พัก

			นำเข้า-ส่งออก สินค้าผิดกฎหมาย ในพื้นที่จำนวน 206 แห่ง	3.หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเห็นความสำคัญของผู้ประกอบการและชี้แนวทางที่ถูกต้องในการประกอบธุรกิจ	ซากสัตว์ โดยมีผู้ประกอบการเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 151 ราย
3	กิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่เยาวชนเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า และการป้องกันตนเองอย่างถูกวิธี	โรงเรียนที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 7 แห่ง	ดำเนินการอบรมให้ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้าและการป้องกันตนเองอย่างถูกวิธีแก่นักเรียน ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี จำนวน 7 โรงเรียน	1.นักเรียนได้รับความรู้ในเรื่องโรคพิษสุนัขบ้า การป้องกันโรคทั้งในสัตว์และคนอย่างถูกวิธี มีการตอบสนองในการรับรู้อย่างดี 2.มีสื่อการประกอบชัดเจน เช่น เอกสารประกอบ แผ่นโปสเตอร์	1.ไม่มีงบประมาณในการดำเนินการ 2.ควรมีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง